
Sæl

Það væri æskilegt að bæta skógræktarfélögum við þessa upptalningu á félögum sem njóta 
niðurfellingar á virðisaukaskatti vegna vinnu við mannvirki. Þá á ég sérstaklega við 
stígagerð sem nýtist almenningi. Við í Skógræktarfélagi Akraness erum nú að gera stíga sem 
opnir eru almenningi í útivistarskógi okkar og óneitanlega myndi niðurfelling virðisaukaskatts 
auka lengd þeirra stíga sem við getum gert. Helst þyrfti að fella niður virðisaukaskatt af efni og 
vinnu þar sem möl í stíga er afskaplega dýr. Nú þegar íþróttahús loka vegna þessarar veiru 
finnum við fyrir aukinni notkun á stígum í útivistarskógum skógræktarfélaga víðs vegar um 
landið. Auk þess er rétt að benda á að fólk á öllum aldri sækir í útivistarskógana, ekki síst 
fjölskyldur með börn sem og aldrað fólk. Útivist bætir heilsu fólks, um það er almenn sátt. Þess 
vegna er æskilegt að gera allt sem hægt er til stuðla að sem mestri útivist fólks.

Jens Benedikt Baldursson

formaður Skógræktarfélags Akraness

Frumvarp til laga 

um aðgerðir til að mæta efnahagslegum áhrifum í kjölfar heimsfaraldurs kórónuveiru. 

150. löggjafarþing 2019-2020.
Þingskjal 1157 —  683. mál.
Stjórnarfrumvarp.

V. KAFLI

Breyting á lögum um virðisaukaskatt, nr. 50/1988.

5. gr.

b. (XXXIV.)
Endurgreiða skal mannúðar- og líknarfélögum, íþróttafélögum, björgunarsveitum, 

landssamtökum björgunarsveita og slysavarnadeildum og einstökum félagseiningum sem starfa 
undir merkjum samtakanna 100% þess virðisaukaskatts sem þessir aðilar hafa greitt vegna vinnu 
manna sem innt er af hendi á tímabilinu frá 1. mars 2020 til og með 31. desember 2020 á 
byggingarstað við byggingu, viðhald eða endurbætur á mannvirkjum sem alfarið eru í eigu 
þeirra. Á sama hátt skal endurgreiða þeim aðilum sem falla undir 1. málsl. virðisaukaskatt sem 
þeir hafa greitt af þjónustu vegna hönnunar eða eftirlits með byggingu á slíku mannvirki.
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https://www.althingi.is/lagas/150a/1988050.html
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